

Số: /BC-UBND

Bình Định, ngày tháng 01 năm 2025

**“DỰ THẢO”**

**BÁO CÁO**  
**Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01**  
**và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2025**

**I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01**

Trong tháng 01/2025, UBND tỉnh Bình Định tập trung triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Triển khai Nghị Quyết số 85/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2025, trao Quyết định giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2025 cho lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh, phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2025 về việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2025.

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong tháng 01/2025 đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể như sau:

**1. Về sản xuất nông, lâm, thủy sản, quản lý tài nguyên và môi trường**

Trong tháng 01/2025, ngành Nông nghiệp đã chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2024 - 2025. Nhìn chung, tình hình lúa Đông Xuân năm nay sinh trưởng và phát triển tốt; trong đó, tập trung triển khai kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bố trí cơ cấu giống phù hợp, thực hiện tốt công tác điều tra, dự tính dự báo chính xác, kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng vaccine và phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nên đã kiểm soát được dịch bệnh; thực hiện hiệu quả các giải pháp cấp bách về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) và các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác xa bờ; công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng trồng đang được tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả.

*Về trồng trọt:* Toàn tỉnh đã gieo sạ 45.752 ha lúa Đông Xuân, đạt 49,9% kế hoạch năm và bằng 98,8% so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng một số cây trồng cạn khác như: Cây ngô 1.606 ha, tăng 3,0%; lạc 6.873 ha, tăng 7,8%; rau các loại 3.223 ha, bằng 71,2% so với cùng kỳ... Hiện nay, nông dân đang tiếp tục làm đất, gieo trồng các cây trồng cạn vụ Đông Xuân 2024 - 2025.

*Về chăn nuôi:* Trong tháng tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh nhìn chung phát triển ổn định, công tác quản lý kiểm soát chăn nuôi, phát triển tái đàn gắn với phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh luôn được tăng cường và phát huy hiệu quả. Giá các sản phẩm chăn nuôi tiếp tục ổn định, giá lợn hơi được duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó, người dân cũng chủ động thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, giảm thiểu dịch bệnh. Hoạt động chăn nuôi đang được tích cực đẩy mạnh để đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong dịp Tết sắp đến. Tổng đàn vật nuôi kỳ tháng 01/2025: Đàn bò ước đạt 305.200 con, tăng 0,3% so với cùng kỳ; đàn lợn ước đạt 681.500 con (không tính lợn con theo mẹ), tăng 1,7% so với cùng kỳ; đàn gia cầm ước đạt 9,5 triệu con, tăng 0,7% so với cùng kỳ, trong đó, đàn gà đạt 8,0 triệu con, tăng 1,0% so với cùng kỳ.

Công tác phòng, chống dịch bệnh, giám sát dịch bệnh động vật và thủy sản; hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; đôn đốc tiêm phòng vắc xin, vệ sinh tiêu độc khử trùng; kiểm tra việc thực hiện quy trình kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn tỉnh được tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả.

*Về lâm nghiệp:* Sản xuất lâm nghiệp trong tháng Một tập trung chủ yếu là công tác khoán, chăm sóc và bảo vệ rừng. Hiện nay, các đơn vị đang chuẩn bị thực hiện công tác chăm sóc rừng đợt 1 năm 2025 theo đúng lịch thời vụ, tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Ngành Kiểm lâm phối hợp với các ngành, các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, bảo vệ rừng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng vùng giáp ranh giữa các huyện trong và ngoài tỉnh; đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trước, trong và sau Tết. Trong tháng, trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng, phá rừng.

Kết quả thực hiện trồng rừng cây gỗ lớn: Đến nay, diện tích trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh: 10.082 ha; diện tích rừng được cấp chứng chỉ rừng là 12.175,90 ha.

*Về thủy sản:* Tháng 01/2025, mặc dù chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường tuy nhiên hoạt động khai thác thủy sản vẫn diễn ra tương đối thuận lợi (*tháng 01/2025 là tháng Chạp và có Tết Nguyên đán nên nhiều thuyền viên, cũng như tàu cá nghỉ ở nhà đón Tết*).

Sản lượng khai thác thủy sản tháng 01 ước đạt 19.300 tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ, trong đó cá ngừ đại dương ước đạt 680 tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Về phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới: Tập trung đôn đốc, hướng dẫn các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024 lập hồ sơ trình xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng quy định; tổ chức Lễ Công bố Quyết định của

Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Phù Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới 2023.

*Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường* trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản (đất, đá, cát...), kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp khai thác đất, đá, cát... trái phép hoặc không đúng quy định gây lãng phí tài nguyên, thất thu ngân sách, ô nhiễm môi trường.

UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ phương án xử lý vấn đề môi trường trên địa bàn tỉnh, nhất là trong vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý rác, chất thải, nước thải cả trong sản xuất và sinh hoạt; nâng cao chất lượng công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số trong quản lý đất đai; kiểm tra, xử lý kiên quyết các vụ vi phạm về đất đai, tài nguyên khoáng sản, rừng và đất rừng.

## **2. Về sản xuất công nghiệp, xây dựng**

Trong tháng 01, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giao chỉ tiêu đầu tư phát triển cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2024 và giao chỉ tiêu đầu tư phát triển năm 2025. Đây là lần thứ hai tỉnh tiến hành giao chỉ tiêu đầu tư, phát triển cho các khu, cụm công nghiệp trong toàn tỉnh. UBND tỉnh đã cụ thể hóa các quy định của pháp luật để các doanh nghiệp làm cơ sở triển khai thực hiện, mục tiêu phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo hướng đồng bộ, bền vững.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 01/2025 tăng 6,28% so với cùng kỳ, trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 6,67%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 0,81%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải nước thải tăng 18,94%; công nghiệp khai khoáng giảm 1,18%. Một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ như: Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu tăng 19,41; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 7,27%; sản xuất trang phục tăng 7,19%; chế biến gỗ tăng 2,99%...

Các chương trình khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Hoạt động sản xuất tiêu thủ công nghiệp và làng nghề tiếp tục phát triển ổn định. Các sản phẩm của các làng nghề đã đáp ứng phần lớn nhu cầu tiêu dùng của người dân trong tỉnh.

Các Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, xây dựng nhà xưởng và hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh tạo việc làm, tăng thu nhập và an sinh xã hội.

Công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, xây dựng các khu dân cư, nhà ở xã hội; công tác quản lý dự án, chất lượng xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm thực hiện. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngày 18/01, đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội Long Vân tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 781 tỷ đồng với quy mô khoảng 838 căn hộ, dự kiến hoàn thành

vào tháng 12/2026.

### 3. Về thương mại, dịch vụ, tài chính

Tháng 01/2025 là tháng cao điểm chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 nên nhu cầu mua sắm tại các chợ truyền thống, siêu thị và trung tâm thương mại nhộn nhịp và sôi động hơn những tháng trước.

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân vào dịp cuối năm, nhiều doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ đã chủ động nhập hàng mới, tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giá cả hợp lý với nhiều loại mặt hàng giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng và phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Các cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, hàng hóa, chống đầu cơ tích trữ, nâng giá, ép giá,... đảm bảo hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân vào dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Tình hình hoạt động thương mại dịch vụ tháng 01/2025 tại tỉnh diễn ra sôi động, do đó tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 01 năm 2025 ước đạt 9.920,3 tỷ đồng, tăng 8,2% so với tháng trước và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 7.827,3 tỷ đồng, tăng 9%; hoạt động dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 1.263,6 tỷ đồng, tăng 21,3%; du lịch lữ hành ước đạt 43,1 tỷ đồng, tăng 26,3%; dịch vụ khác ước đạt 786,2 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.

*Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trước Tết được tăng cường* góp phần đáng kể ổn định thị trường, giá cả hàng hoá và an toàn thực phẩm. UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tập trung kiểm tra các mặt hàng thiết yếu tiêu dùng phục vụ Tết về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, định lượng bao gói, nhãn hiệu; kiểm tra chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra và ngăn chặn hàng giả, hàng lậu nhất là các mặt hàng rượu ngoại, thuốc lá ngoại nhập lậu, đồ chơi trẻ em nguy hiểm; kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển tàng trữ và sử dụng các loại pháo trái phép<sup>1</sup>.

Ngay từ đầu năm 2025, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực tìm kiếm thị trường, đối tác xuất khẩu, cũng như tăng tốc sản xuất để đảm bảo theo đơn hàng đã ký kết. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2025 ước đạt 155 triệu USD, đạt 9,1% kế hoạch năm (*kế hoạch năm 2025 là 1.710 triệu USD*), tăng 7,9% so với cùng kỳ. Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu trong tháng 01/2025, có 07 nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu chiếm 98,3% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, gồm: Hàng thủy sản; sản và các sản phẩm từ sản; quặng và khoáng sản khác; sản phẩm từ chất dẻo; gỗ; sản phẩm gỗ và hàng dệt, may. Các nhóm hàng xuất khẩu tăng mạnh so cùng kỳ gồm sản và sản phẩm từ sản tăng 25,2%; Sản phẩm từ chất dẻo tăng 12,7%; Gỗ tăng 8,5%; Sản phẩm gỗ tăng 1,3%; Hàng dệt may tăng 6,7%. Các nhóm hàng xuất khẩu giảm như: Giày dép các loại giảm 56%;

<sup>1</sup> Quyết định số 4446/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa Lễ hội Xuân 2025 trên địa bàn tỉnh.

Sản phẩm từ sắt thép giảm 7,2%; Hàng thủy sản giảm 5,8%; Quặng và khoáng sản khác giảm 3,8%;...

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 01/2025 ước đạt 32,4 triệu USD, giảm 36,9% so tháng trước và tăng 11,8% so với cùng kỳ.

Tháng 01/2025 là tháng cận Tết, do đó tình hình hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động và nhộn nhịp hơn so với các tháng trước. Nhu cầu đi lại của người dân vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán thường tăng rất cao so với bình thường, các hãng xe cũng đã có kế hoạch tăng chuyến phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Tổng lượng vận chuyển hành khách tháng 01/2025 ước đạt 4.269,8 nghìn hành khách, tăng 10,7% so với tháng trước, tăng 24,7% so với cùng kỳ; luân chuyển ước đạt 420,8 triệu HK.km, tăng 9,4% so với tháng trước, tăng 26,5% so với cùng kỳ.

Tổng lượng vận chuyển hàng hóa tháng 01/2025 ước đạt 3.242,7 nghìn tấn, tăng 4,5% so với tháng trước, tăng 15,6% so với cùng kỳ; luân chuyển ước đạt 426,5 triệu tấn.km, tăng 4,6% so tháng trước, tăng 6,7% so với cùng kỳ.

*Về du lịch:* Ngày 17/01/2025, ngành Du lịch đã tổ chức Hội nghị công bố các sự kiện, lễ hội đặc sắc Tết Nguyên đán Ất Ty 2025 và các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trọng tâm năm 2025 góp phần tạo điểm nhấn, thu hút du khách đến với Quy Nhơn - Bình Định. Tỉnh cũng triển khai xây dựng các sản phẩm đặc trưng, truyền thông quảng bá, hỗ trợ thông tin cho khách du lịch đến Bình Định bằng các chuyến hỏa tàu hỏa trong thời gian tới; phối hợp quảng bá trên các chuyến tàu, đáp ứng nhu cầu và tạo ấn tượng tốt đẹp về điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn khi du khách đến với Bình Định và thành phố Quy Nhơn. Tại các khu, điểm, điểm đến du lịch; các cơ sở lưu trú lớn đã trang trí các biểu tượng về Tết cổ truyền Việt Nam tại các khu vực riêng để du khách check-in, chụp ảnh và có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn để thu hút khách.

Lượng khách du lịch đến tỉnh đạt khoảng 515.000 lượt, tăng 5,2% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch đạt 1.832 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ.

*Tổng thu ngân sách Nhà nước* ước tháng 01/2025 ước đạt 525,8 tỷ đồng, đạt 3,0% dự toán năm và bằng 39,1% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất; xổ số kiến thiết; thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại) là 507,9 tỷ đồng, đạt 3,1% dự toán năm, bằng 42,4% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất là 284,3 tỷ đồng, đạt 3,9% dự toán năm, bằng 80,3% so với cùng kỳ; thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu là 17,8 tỷ đồng, đạt 1,9% dự toán năm, bằng 16,4% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách nhà nước là 1.120,8 tỷ đồng, đạt 4,7% dự toán năm, bằng 76,9% so với cùng kỳ.

#### **4. Về thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển**

Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương đã được UBND tỉnh giao cho các đơn vị, địa phương tại

Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 18/12/2024. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện trong năm 2025 trên địa bàn tỉnh là 9.381,6 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 1.211,5 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 8.170,1 tỷ đồng

Ngay sau từ đầu năm 2025, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2025 về việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2025. UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ, phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện cho từng dự án ngay từ đầu năm, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, các Chương trình mục tiêu quốc gia. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 do tỉnh quản lý đến 15/01/2025 là 46,038 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 0,16%.

## **5. Về thu hút đầu tư**

Lũy kế từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh thu hút 11 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là 710,6 tỷ đồng, trong đó có 10 dự án đầu tư trong nước và 01 dự án FDI. Trong 11 dự án trên có 06 dự án thuộc lĩnh vực Công nghiệp; 03 dự án thuộc lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản; 02 dự án thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ - du lịch. Tính theo địa bàn, có 02 dự án trong KKT, KCN; 04 dự án trong CCN và 05 dự án ngoài KKT, KCN, CCN. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay đã thực hiện điều chỉnh 07 dự án với vốn đầu tư tăng thêm 6,7 tỷ đồng.

*Về phát triển doanh nghiệp:* Từ đầu năm đến 20/01/2025 có 60 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 214,2 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước giảm 35,4% về số doanh nghiệp và giảm 27,2% về vốn đăng ký.

## **6. Về văn hóa – xã hội**

*Về văn hóa – thể thao:* Các hoạt động văn hoá, thông tin, văn nghệ, thể dục thể thao, báo chí, phát thanh truyền hình chuẩn bị mừng Đảng mừng Xuân, đón tết Ất Tỵ 2025 được các ngành và các địa phương quan tâm chuẩn bị chu đáo.

*Về y tế:* Công tác phòng, chống dịch bệnh được tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả. Đảm bảo đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức trực ban, trực cấp cứu 24/24 giờ nhằm phục vụ, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

*Về công tác bảo đảm an sinh xã hội:* Trước thềm Tết Nguyên đán, các cấp, các ngành của tỉnh đã tổ chức hoạt động cứu trợ, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, gia đình bị thiệt hại ở các vùng lũ, đồng bào dân tộc thiểu số; thăm hỏi các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết, các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn... đã được thực hiện hiệu quả, vui tươi, đầm ấm, thiết thực. Đã triển khai thực hiện kịp thời phương án dự trữ hàng hóa và bình ổn giá cả một số mặt hàng thiết yếu dịp Tết. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong tỉnh. Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường.

Ngành Lao động phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi tình hình lương, thưởng Tết dương lịch và Tết nguyên đán năm 2025. Hầu hết các doanh nghiệp thực hiện tốt việc trả lương cho người lao động, không có doanh nghiệp nợ lương người lao động; chưa có tình trạng đình công xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức trao tặng chu đáo 44.019 suất quà của Chủ tịch nước tặng với tổng số tiền trên 13,3 tỷ đồng. Lãnh đạo Tỉnh đã tổ chức thăm và tặng trên 44.700 suất quà và tiền, tổng trị giá trên 13,4 tỷ đồng. Các địa phương đã kịp thời chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tháng 01 và tháng 02/2025 cho 30.005 đối tượng người có công, kinh phí thực hiện trên 167,3 tỷ đồng để các đối tượng thu nhập, chi tiêu trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

*Ngành khoa học, công nghệ, thông tin truyền thông:* Tập trung tuyên truyền chủ trương về thúc đẩy sản xuất; chống kinh doanh, sản xuất hàng giả; chống buôn lậu, kiểm soát giá cả thị trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn ngừa các thông tin sai lệch gây tác động xấu đến sản xuất kinh doanh và tâm lý người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán 2025.

## **7. Về công tác nội chính**

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngành Thanh tra tập trung kết luận, xử lý các cuộc thanh tra đã thực hiện trong năm 2024 đồng thời triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2025. Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo thực hiện theo quy chế và giải quyết kịp thời các vụ việc bức xúc, khiếu nại đông người.

Nhằm đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy, nổ, giảm thiểu tai nạn giao thông phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và các Lễ hội đầu xuân, các lực lượng công an, quân đội đã chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng yếu trong tỉnh. Nhờ đó tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, công tác triển khai các kế hoạch bảo vệ các ngày Lễ lớn của tỉnh và cả nước được chú trọng.

## **II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 02**

Trong thời gian đến, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, nhất là các chỉ tiêu, giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025 theo Quyết định số 4379/QĐ-UBND ngày 11/12/2024 và Công văn số 10039/UBND-TH ngày 11/12/2024 của UBND tỉnh; trước mắt, chú trọng triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

**1.** Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh, với quyết tâm giành thắng lợi vụ sản xuất Đông Xuân 2024-2025. Tiếp tục gieo trồng cây trồng cạn hết diện tích theo kế hoạch; tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhất là mở rộng đàn heo, đàn bò thịt chất lượng cao, nuôi gà đồi; chú trọng thực hiện công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo kế hoạch. Chỉ đạo triển khai xây dựng có hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tại các địa phương. Tăng cường hoạt động khai thác thủy sản gắn với các biện pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác xa bờ và khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU).

Tiếp tục thực hiện các dự án trồng rừng theo kế hoạch. Khuyến khích trồng rừng kinh tế theo mô hình kinh doanh cây gỗ lớn và thường xuyên tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng. Tăng cường hoạt động khai thác gắn với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

**2.** Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng khai thác đất, đá, cát... trái phép; xử lý nghiêm đối với tổ chức và cá nhân vi phạm công tác quản lý, sử dụng đất đai. Triển khai quyết liệt, đồng bộ phương án xử lý vấn đề môi trường trên địa bàn tỉnh, nhất là trong vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý rác, chất thải, nước thải cả trong sản xuất và sinh hoạt; tăng cường thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực xử lý rác thải, chất thải, nước thải.

**3.** Theo dõi, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động nhằm đảm bảo tăng trưởng sản xuất công nghiệp theo kế hoạch; đôn đốc các doanh nghiệp sau Tết đi vào sản xuất ổn định. Chú trọng thúc đẩy phát triển các mặt hàng, nhóm hàng chủ lực, đang có lợi thế về thị trường, nguồn nguyên liệu... để góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp kích cầu, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; chuẩn bị chu đáo chương trình, kịch bản và các điều kiện có liên quan để đón đầu đợt cao điểm du lịch mùa Xuân; quan tâm tổ chức các Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Bình Định đến các thị trường tiềm năng trong và ngoài nước.

Đẩy mạnh công tác quy hoạch xây dựng, tổ chức thực hiện đấu thầu, đấu giá công khai các mặt bằng, quỹ đất sạch; thẩm định, phê duyệt kịp thời các dự án đầu tư xây dựng mới và theo dõi quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình thi công xây dựng các công trình, đưa các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh đi vào sử dụng đúng tiến độ.

Tập trung rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn; tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, làng nghề; phát



triển sản xuất các ngành công nghiệp gắn với đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường.

**4.** Triển khai quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để phục vụ thu hút đầu tư; đôn đốc các doanh nghiệp triển khai nhanh các dự án, nhất là các dự án đã đăng ký, cấp phép đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, kêu gọi, thu hút các dự án vào Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu, cụm công nghiệp và các khu, điểm du lịch. Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành và đi vào hoạt động các dự án đã đăng ký đầu tư.

**5.** Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách, chống tình trạng thất thu, lạm thu, giảm nợ đọng thuế để phấn đấu vượt dự toán thu đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Đối với các đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, khẩn trương rà soát, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất ở đã hoàn tất các hồ sơ, thủ tục theo quy định. Đảm bảo chi ngân sách theo đúng tiêu chuẩn, định mức và dự toán giao đầu năm.

**6.** Về đầu tư phát triển: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Tích cực kêu gọi các dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến vào Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư, xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, các công trình đã có trong kế hoạch năm 2025. Tập trung hoàn tất hồ sơ, thủ tục; đẩy nhanh tiến độ GPMB; đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh, gồm: Đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, Tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới, các tuyến đường ngang kết nối Đông - Tây, các dự án tại Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa và các công trình trên lĩnh vực văn hóa, lịch sử...

**7.** Về văn hóa - xã hội: Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa và dịch vụ văn hóa. Đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu. Chuẩn bị, tổ chức tốt các sự kiện, chương trình, lễ hội lớn năm 2025, nhất là sự kiện trong quý I năm 2025 như: Chương trình mừng Đảng mừng Xuân, Lễ hội kỷ niệm 236 Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 - 31/3/2025);...

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án bảo tồn, phát huy các di tích văn hóa, lịch sử. Tập trung tuyên truyền các sự kiện lớn của tỉnh và đất nước. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số.

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và y đức trong ngành y tế; tăng cường hiệu quả công tác y tế dự phòng; chú trọng kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả

hoạt động mạng lưới y tế cơ sở.

Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và bảo đảm an sinh xã hội. Chú trọng đẩy mạnh đào tạo nghề; xuất khẩu lao động; các chương trình, đề án giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách đối với người có công, hộ nghèo và đồng bào dân tộc. Tiếp tục triển khai hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Thực hiện các chính sách khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản để tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm, hạn chế ô nhiễm và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh hoạt động quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

**8.** Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị, đảm bảo các cơ quan sau sắp xếp đi vào hoạt động ngay, không để ngắt quãng công việc. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ. Tổ chức tốt công tác giao quân đợt 1 năm 2025 theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số; tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2025; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại đông người và các vụ việc tồn đọng, không để phát sinh điểm nóng./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**